

จะสอบตกซ้ำชั้น โยนบาปนักเรียน จัดข้อสอบกลางอุ้มธุรกิจกวตวิชา

ปช.เศรษฐศาสตร์ 16 สถาบัน จวก “สพฐ.” ถอยหลังลงคลอง ฟันตกซ้ำชั้น-จัดสอบกลางโยนบาปเด็ก เนะแก้ปัญหารายคน ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ ท้วง ศธ.ตอบโจทย์ “ข้อสอบกลาง” ผิดยิ่งกระตุ่นธุรกิจกวตวิชา-ทุจริตข้อสอบซ้ำ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.56 นายประวิตร เอรารวรรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะประธานสภาคณบดีเศรษฐศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยกลุ่ม 16 สถาบัน แก่แก่แห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะฟื้นฟูการจัดสอบวัดผลกลาง รวมทั้งยกร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการวัดประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในปีการศึกษา 57 ที่จะให้มีผลให้มีการตกซ้ำชั้นในระดับประถมศึกษาว่า ขอคัดค้านนโยบายดังกล่าว เนื่องจากระบบการศึกษาของไทย เดินมาไกลกว่าที่จะถอยหลังกลับไปใช้ระบบการตกซ้ำชั้น แต่ควรจะปรับระบบ การเรียนการสอนในห้องเรียนให้ดีขึ้น ไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลอง กลับไปใช้วิธีเพิ่มตราบให้กับเด็กอีก และที่สำคัญคิดว่านโยบายนี้จะได้รับการต่อต้านจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ด้วยเพราะคงไม่มีผู้ปกครองคนใดที่จะอยากให้ลูกของตัวเองเสียเวลาเรียน ส่วนเรื่องการจัดข้อสอบกลางนั้นก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะคุณภาพของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดอันเดียวไปวัดเด็กทุกคนไม่ได้ ■ อ่านต่อหน้า 11

■ จะสอบตก ต่อจากหน้า 1

“ผมขอคัดค้านเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพราะเรื่องนี้มีผลกระทบในวงกว้าง ขณะที่ สพฐ. เองก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างรอบคอบ สิ่งที่ สพฐ.ควรทำขณะนี้คือคิดระบบสแกนจุดอ่อนของเด็กและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องระหว่างปี เพื่อให้เด็กมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นไม่ใช่มาทำการสอบเพียงครั้งเดียวมาตัดสินชีวิตเด็ก และที่สำคัญคือตอนนี้ครูก็ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เพราะจำนวนนักเรียนต่อห้องมีมากเกินไปจนครูคนเดียวไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงส่งผลให้การเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาดูแลคุณภาพ” นายประวิตร กล่าว

ด้าน นายนพดล วรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาระบบวัดมาตรฐาน และนักศึกษาด้านการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ วอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือข้อสอบมาตรฐานกลางตกซ้ำชั้น อาจทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยของกลุ่มนายทุนธุรกิจสถาบันกวตวิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจจะไม่ปัญหากับกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนที่มีฐานะทางการเงินดีแต่ น่าจะส่งผลเสียอันเลวร้ายต่อเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนมีรายได้น้อยอันเป็นการซ้ำเติมค่าครองชีพของผู้ปกครองมากขึ้นไปอีก เพราะไม่สามารถจะหาเงินมาจ่ายให้กับการสอนพิเศษของสถาบันกวตวิชาต่างๆ ได้

“ยิ่งไปกว่านั้นกรณีดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อปัญหาทุจริตข้อสอบ ที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ เพราะแม้แต่การสอบครูผู้ช่วยยังรู้ได้เพราะปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ในขณะที่ข้อสอบมาตรฐานกลางตกซ้ำชั้น ยังไม่มีอะไรเป็นหลักประกันสร้างความหวังใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนได้มากกว่า คำพูดโฆษณาชวนเชื่อเพียงอย่างเดียว” นายนพดล กล่าว